

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของ  
พืชสมุนไพรชุมชนปกากะญอ: กรณีศึกษาบ้านหนองหลัก  
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน



การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved


บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พฤษภาคม 2547

กระบวนการสืบพหอดุฎมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของ  
พืชสมุนไพรชุมชนปกากะญอ : กรณีศึกษาบ้านหนองหลัก  
ตำบลตะเคียนปม อำเภอู่งหิ้วซ้าง จังหวัดลำพูน

สุวรรณี ไชยชนะ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ



ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์



กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ



กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ภูประเสริฐ

14 พฤษภาคม 2547

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้สำเร็จลงได้ เนื่องจากได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ ลีสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ภูประเสริฐ ที่ได้ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ คำแนะนำและตรวจแก้ไข จนการค้นคว้าแบบอิสระเสร็จสมบูรณ์

งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ผู้ศึกษาต้องขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ ชาวบ้านหนองหลักและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคน และครอบครัว คุณป้าคำ หล้าแก้ว เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเครือข่ายกระเหรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความร่วมมือและเป็นล่ามในการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล และดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่ให้การเลี้ยงดู อุปการะ และให้กำลังใจตลอดมา ขอคุณนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (เชียงใหม่) รุ่นที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงอาจารย์ชชาติ เหลี่ยมวานิช คุณสรเสรีญ ทองสมนึก และคุณนฤมล แก้วป้อม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำในการศึกษาครั้งนี้ และที่จะลืมเสียไม่ได้คือ พี่แอ๊ด พี่ต่อ น้องกระต่าย และน้ำน้อยของหลานๆ ที่เป็นกำลังใจที่ดี คอยกระตุ้นเตือนให้เกิดความพยายามอยู่เสมอตลอดการศึกษานี้

ทุกสิ่งทุกอย่างของความสำเร็จครั้งนี้ ขอมอบเป็นคุณความดีตอบแทนความรัก ความเมตตา และความห่วงใยที่คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ทุกท่านที่มีต่อผู้ศึกษาจนมีวันนี้ได้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุวรรณิ ไชยชนะ

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved